



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนดำเนินงานของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน โดยการรวบรวม โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ดำเนินการเองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ สามารถนำแผนการดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่าง สะดวกถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประสานงาน การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลการพัฒนาในรอบปีขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ เพื่อที่จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

กันยายน ๒๕๖๖

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑ - ๔
ส่วนที่ ๒	บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (ผด.๐๑)	๕ - ๗
	แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ผด.๐๒)	๘ - ๓๑
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคม	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร	
	ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓๒-๓๔
	การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานของท้องถิ่นเอง สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนากิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในงบประมาณนั้น ทำให้เป็นแนวทางในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีนั้นชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر เป็นแผนซึ่งรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สามารถดำเนินการจริงทั้งหมด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ ซึ่งสามารถดำเนินการจริงได้ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์
๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/ส่วน
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงบประมาณ

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Active Plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตำบล

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เก็บรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ และโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เพื่อทราบถึงจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินงานจริงทั้งหมดตลอดทั้งปีแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันและสามารถตรวจสอบได้

๔. ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถเห็นได้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบล และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ตลอดจนจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในแต่ละช่วงปี ดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงาน จึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. ผู้บริหารสามารถนำแผนการดำเนินงาน ไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๓. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการทำให้เกิดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

๕. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้ว ไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วน ตำบลพรหมมาสเตอร์ มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พรหมมาสเตอร์ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง ความสัมพันธ์กับการพัฒนา ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พรหมมาสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พรหมมาสเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
	๑. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง	(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๗	๗.๙๕	๕,๗๒๔,๗๖๐	๑๗.๕๓	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๗	๗.๙๕	๕,๗๒๔,๗๖๐	๑๗.๕๓	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม							
	๑. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น	(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๖	๖.๘๒	๒๓๐,๐๐๐	๐.๗๐	สำนักปลัด
	๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกกระดับ	(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๑	๑.๑๔	๑๐๐,๐๐๐	๐.๓๑	สำนักปลัด
	๓. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์	๑	๑.๑๔	๓๐,๐๐๐	๐.๐๙	กองสวัสดิการฯ
	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฯ	(๒) แผนงานงบกลาง	๓	๓.๔๑	๑๑,๓๖๘,๘๐๐	๓๔.๘๑	กองสวัสดิการฯ
รวม	๓ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๑๑	๑๒.๕๐	๑๑,๗๒๘,๘๐๐	๓๕.๙๑	๑ สำนัก/๑ กอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ							
	๑. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช ที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อจำหน่าย และเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด	(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์	๑	๑.๑๔	๓๐,๐๐๐	๐.๐๙	กองสวัสดิการฯ
รวม	๒ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๑	๑.๑๔	๓๐,๐๐๐	๐.๐๙	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ							
	๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากร ด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ ประชาคมอาเซียน	(๑) แผนงาน บริหารทั่วไป (๒) แผนงาน การศึกษา	๒ ๕	๒.๒๗ ๕.๖๘	๕,๐๐๐ ๑,๒๐๙,๖๙๖	๐.๐๒ ๓.๗๐	สำนักปลัด กองการศึกษา
	๒. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น ลพบุรี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยง สู่กิจกรรมการท่องเที่ยว	(๑) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๖.๘๒	๔๔๓,๐๐๐	๑.๓๖	กองการศึกษา
รวม	๒ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๑๓	๑๔.๗๗	๑,๖๕๗,๖๙๖	๕.๐๘	๑ สำนัก/๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมสุขภาพและ การสาธารณสุข							
	๑. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและ ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น	(๑) แผนงาน สาธารณสุข	๒	๒.๒๗	๒๒๐,๐๐๐	๐.๖๗	สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๒	๒.๒๗	๒๒๐,๐๐๐	๐.๖๗	๑ สำนัก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว							
	๑. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ กลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ ชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน (๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓ ๑	๓.๔๑ ๑.๑๔	๖๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐	๐.๒๐ ๐.๐๑	สำนักปลัด กองการศึกษา
รวม	๒ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๔	๔.๕๕	๖๗,๐๐๐	๐.๒๑	๑ สำนัก/๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร							
	๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบ สารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ ๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป (๒) แผนงาน งบกลาง (๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙ ๒ ๑	๑๐.๒๓ ๒.๒๗ ๑.๑๔	๑๕๕๒๒๐๐ ๔๙๙,๖๐๐ ๑,๐๐๐	๔.๗๕ ๑.๕๓ ๐.๐๐	สำนักปลัด กองคลัง สำนักปลัด
รวม	๒ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๑๒	๑๓.๖๔	๒,๐๕๒,๘๐๐	๖.๒๘	๑ สำนัก/๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๑๓ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๑๐ แผนงาน	๕๐	๕๖.๘๒	๒๑,๔๘๑,๐๕๖	๖๕.๗๖	๑ สำนัก/๔ กอง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุง คสล. หมู่ที่ ๓ จุดเริ่ม บริเวณบ้านนายสม ประสงค์ ป้อมลอย จุดสิ้นสุดบริเวณปลาย ซอยสุขเกษม	วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวโดยเฉลี่ย ๒๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักฝาบ่อพัก ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๕๑,๖๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบล พรหมมาสเตอร์	กองช่าง			←											←	กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๒ สถานที่ติดตั้งซอย บ้านนางกรรณิการ์ ทองก้อน และซอย ไปวัดมะพร้าวหวาน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิด แผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียด ต่อต้าน ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาเหล็ก ชุบกำปวไนซ์ ขนาด Dai.๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมต่อม่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๘๐,๖๒๐	หมู่ที่ ๒ ตำบล พรหมมาสเตอร์	กองช่าง			←											←	กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ ๔ สถานที่ติดตั้งสายทางข้างวัดสระแก	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดต่อต้าน ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาเหล็ก ชูปลั๊กบัวไนซ์ ขนาด Dai.๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมต่อม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๘๐,๖๒๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมมาستر	กองช่าง			←											←	กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ ๔ สถานที่ติดตั้งสายทางไปบ้านผู้ใหญ่บ้านทิวาสวนสุข	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดต่อต้าน ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาเหล็ก ชูปลั๊กบัวไนซ์ ขนาด Dai.๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมต่อม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๘๐,๖๒๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมมาستر	กองช่าง			←											←	กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการขยายไหล่ ถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ. ๘๘-๐๐๗ หมู่ที่ ๔ จากวัดมณีชลขันธ์ ถึง สามแยกไปร้านน้อย อาหารป่า	ขยายไหล่ถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจรไหล่ทาง กว้าง ๑ เมตร ยาวรวม ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๕๐ ตาราง เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	๓๒๐,๔๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบล พรหมมาสเตอร์	กองช่าง			←											กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการซ่อมแซมไหล่ ทางลงหินคลุกพร้อม ปรับเกลี่ย รหัสสาย ทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๖ สายวัดพรหมมาสเตอร์ ไปวัดมะปรางวัด (ริมน้ำ)	ซ่อมแซมไหล่ทางยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร มีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๗๒,๙๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบล พรหมมาสเตอร์	กองช่าง			←											กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสสาย ทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๕ สถานที่ หมู่ที่ ๘ สาย คันคลองบางขาม จากปลายทางสะพาน วัดศรีฯ ไปหมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓,๒๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๘ ตำบล พรหมมาستر	กองช่าง			←										←	กัณยายน ๒๕๖๗
รวม		-	๔,๗๒๔,๗๖๐	-	๑														

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	ตำบลพรหมมาستر	สำนักปลัด			←→										มกราคม ๒๕๖๗
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	ตำบลพรหมมาستر	สำนักปลัด						←→							เมษายน ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ดำเนินการสนับสนุนการ ฝึกอบรมตามโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด													กักยาน ๒๕๖๗
๔	โครงการฝึกอบรม อปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง)	จัดฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง) ในการ สนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ เครื่องแต่ง กาย และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่ ใช้ในการจัดโครงการ	๕๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด													กักยาน ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จัดฝึกอบรมและสนับสนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยใน ด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด													กักยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์การ บริหารส่วนตำบล พรหมมาสเตอร์	สนับสนุนการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์การ บริหารส่วนตำบล พรหมมาสเตอร์ที่ได้รับความ เดือดร้อน หรือไม่สามาร ช่วยเหลือตนเองได้ในการ ดำรงชีพตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลพรหมมาสเตอร์	๑๐๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาสเตอร์	สำนักปลัด													กักยายน ๒๕๖๗
รวม			-	-	๑													

๒.๒ กลยุทธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกกระดับ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการการพัฒนา ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดฝึกอบรมและสนับสนุน โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ในด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้าย ประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด	←													←	กันยายน ๒๕๖๗
รวม		-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑															

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการส่งเสริม การสร้างอาชีพให้แก่ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคน ไร้ที่พึ่ง	จัดฝึกอบรมและสนับสนุน โครงการส่งเสริมการสร้าง อาชีพให้แก่คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส ในด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง สวัสดิการ และสังคม			←										กักยายน ๒๕๖๗
รวม		-	๓๐,๐๐๐	-	๑													

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒ เดือน	๙,๑๔๖,๔๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง สวัสดิการ และสังคม	←												←	กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ คนพิการ จำนวน ๑๒ เดือน	๒,๑๗๔,๔๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง สวัสดิการ และสังคม	←												←	กันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ เดือน	๔๘,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง สวัสดิการ และสังคม	←												←	กันยายน ๒๕๖๗
รวม			-	-	๑														

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี	จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ใน ด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง สวัสดิการ และสังคม				←									←	กัณยายน ๒๕๖๗
รวม		-	๓๐,๐๐๐	-	๑														

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการอบรมเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร	สนับสนุนโครงการอบรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ใน ด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๒,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด	←													←	ดำเนินการ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม การทุจริตคอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับ ซ้อน	สนับสนุนโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม การ ทุจริตคอร์รัปชันและ ผลประโยชน์ทับซ้อน ในด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๓,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด	←													←	ดำเนินการ กันยายน ๒๕๖๗
รวม			๕,๐๐๐	-	๑															

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	สนับสนุนโครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา ในด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๑,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง การศึกษา					←									กักยาน ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้าน การศึกษานอกระบบ	สนับสนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษานอก ระบบ ในด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้าย ประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๒,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง การศึกษา				←										กักยาน ๒๕๖๗
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนโครงการบริหาร ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ในด้าน งบประมาณ ฯลฯ	๔๑๗,๘๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง การศึกษา	←													กักยาน ๒๕๖๗
๔	โครงการอุดหนุน อาหารเสริม (นม)	อุดหนุนเงินงบประมาณ ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนในเขตตำบล จำนวน ๒ แห่ง	๒๕๙,๖๙๖	ตำบล พรหมมาستر	กอง การศึกษา	←													กักยาน ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน	อุดหนุนเงินงบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในเขตตำบล พรหมมาستر	๕๒๙,๒๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง การศึกษา	←														ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๕๖๗
รวม		-	๑,๒๐๙,๖๙๖	-	๑															

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม

๔.๓ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นลพบุรี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประจำปี	สนับสนุนโครงการส่งเสริม กิจกรรมแข่งขันกีฬาดำบล พรหมมาสเตอร์ ในด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาสเตอร์	กอง การศึกษา					←								สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการวันเด็ก	สนับสนุนโครงการวันเด็ก ในด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๑๓๕,๐๐๐	ตำบล พรหมมาสเตอร์	กอง การศึกษา				↔									มกราคม ๒๕๖๗
๓	โครงการจัดประเพณี วันสงกรานต์ตำบล พรหมมาสเตอร์	สนับสนุนการจัดงาน โครงการจัดประเพณี วันสงกรานต์ตำบล พรหมมาสเตอร์ ในด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาสเตอร์	กอง การศึกษา							↔						เมษายน ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม

๔.๓ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นลพบุรี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการวันพ่อ	สนับสนุนการจัดงาน โครงการวันพ่อ ในด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง การศึกษา			↔										ธันวาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการวันแม่	สนับสนุนการจัดงาน โครงการวันแม่ ในด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง การศึกษา										↔			สิงหาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการจัดงาน แผ่นดินสมเด็จพระ พระนารายณ์	อุดหนุนเงินงบประมาณ ในการจัดงานโครงการจัด งานแผ่นดินสมเด็จพระ นารายณ์ ให้แก่จังหวัดลพบุรี	๒๘,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด				↔									กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
รวม		-	๑๔๓,๐๐๐	-	๒													

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

(๑) แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สนับสนุนการจัดงาน โครงการควบคุมป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ในด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง สวัสดิการฯ													สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กอง สวัสดิการฯ													กันยายน ๒๕๖๗
รวม		-	๒๒๐,๐๐๐	-	๑													

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๖.๑ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในครัวเรือน	สนับสนุนโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในครัวเรือนในด้านงบประมาณ สถานที่วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ตำบลพรหมมาستر	สำนักปลัด													กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลักสายรอง และการคัดแยกขยะ	สนับสนุนโครงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านงบประมาณ สถานที่วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	ตำบลพรหมมาستر	สำนักปลัด													กันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการอุดหนุนการบริหารจัดการบ่อขยะในบริเวณพื้นที่บ่อขยะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลพบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาลเมืองลพบุรีในการดำเนินโครงการเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	ตำบลพรหมมาستر	สำนักปลัด													พฤษภาคม ๒๕๖๗
รวม		-	๖๕,๐๐๐	-	๑													

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๖.๑ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวตำบล พรหมมาสเตอร์	สนับสนุนโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวตำบล พรหมมาสเตอร์ ในด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๒,๐๐๐	ตำบล พรหมมาสเตอร์	กอง การศึกษา														กักยาน ๒๕๖๗
	รวม	-	๒,๐๐๐	-	๑														

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร

๗.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการ อบรม พบประชาชน	สนับสนุนการจัดงาน โครงการ อบรม.พบประชาชน ในด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด				←										สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี	สนับสนุนการจัดงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษีในด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	กองคลัง				←										พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการอบรม ศึกษา ดูงานของ อบรม. พรหมมาستر	จัดฝึกอบรมโครงการ อบรม ศึกษาดูงานของ อบรม.พรหมมาستر ในด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด														กันยายน ๒๕๖๗

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร

๗.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการอาสาปกป้อง สถาบัน (อปส.)	สนับสนุนโครงการอาสา ปกป้องสถาบัน (อปส.) ในด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด														กักยายน ๒๕๖๗
๕	โครงการเลือกตั้ง	สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ในด้าน งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด														กักยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการจ้างเหมาวิจัย สำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการ ให้บริการสาธารณสุข อบต.พรหมมาستر	สนับสนุนโครงการจ้างเหมา วิจัยสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการ ให้บริการสาธารณสุข อบต.พรหมมาستر ในด้านงบประมาณ จัดทำ วิจัยสำรวจ ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด														กักยายน ๒๕๖๗

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร

๗.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๗	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ	๔๙๑,๒๐๐	ตำบลพรหมมาสเตอร์	สำนักปลัด														กักยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ตำบลพรหมมาสเตอร์	สำนักปลัด														กักยายน ๒๕๖๗
๙	โครงการ ๕ ส. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์	สนับสนุนโครงการ ๕ ส. อบต.พรหมมาสเตอร์ในด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๑,๐๐๐	ตำบลพรหมมาสเตอร์	สำนักปลัด														กักยายน ๒๕๖๗
รวม			-	-	๑														

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร

๗.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมให้กับพนักงาน จ้าง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด	←												←	กันยายน ๒๕๖๗
๒	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น กบท.	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ท้องถิ่น กบท.	๔๔๙,๖๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด	←	→												ธันวาคม ๒๕๖๗
รวม		-	๔๙๙,๖๐๐	-	๑														

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร
 ๗.๒ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการประชาม หมู่บ้าน/ตำบล	สนับสนุนโครงการ ประชามหมู่บ้าน/ตำบล ในด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ป้าย ประชาสัมพันธ์ฯลฯ	๑,๐๐๐	ตำบล พรหมมาستر	สำนักปลัด														มี กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
รวม		-	๑,๐๐๐	-	๑														

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้าน	(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑,๔๘๐,๖๒๐	กองช่าง
	โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น	(๒) แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
	และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง	(๓) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๓	๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง
	ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง				
รวม	๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๗	๓,๑๔๘,๖๒๐	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม	๑. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของ	(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๖	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนา	(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
	คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ	(๓) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๕,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
	ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครอง				
	สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและ				
	ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น				
	๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและ	(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	การจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ				
	๓. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ	(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์	๓	๑๗๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
	หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการ	(๒) แผนงานงบกลาง	๓	๑๒,๔๒๘,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย					
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่					
สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฯ					
รวม	๓ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๖ แผนงาน	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑ สำนัก/๒ กอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
	๑. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช ที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อจำหน่าย และเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด	(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๒ ๑	๘๐,๐๐๐ ๑,๙๗๕,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ กองช่าง
รวม	๒ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๓	๒,๐๕๕,๐๐๐	๒ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ					
	๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากร ด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ ประชาคมอาเซียน ๒. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น ลพบุรี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยง สู่กิจกรรมการท่องเที่ยว	(๑) แผนงาน บริหารทั่วไป (๒) แผนงาน การศึกษา (๓) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (๑) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓ ๑๒ ๒ ๘	๓๖๐,๐๐๐ ๒,๕๗๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด กองการศึกษา กองการศึกษา
รวม	๒ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๔ แผนงาน	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๑ สำนัก/๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมสุขภาพและ การสาธารณสุข					
	๑. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาระบบของ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและ ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น	(๑) แผนงาน สาธารณสุข (๒) แผนงาน งบกลาง	๖ ๑	๓๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๗	๔๓๐,๐๐๐	๑ สำนัก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว					
	๑. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ คู่น้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ ชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน (๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๓) การเกษตร	๓ ๑ ๓	๘๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด กองการศึกษา กองช่าง
รวม	๒ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๗	๒๔๐,๐๐๐	๑ สำนัก/๒ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร					
	๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบ สารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ ๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป (๒) แผนงาน งบกลาง (๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๒) สังคมสงเคราะห์	๑๒ ๒ ๑ ๑	๓,๔๕๖,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด กองคลัง สำนักปลัด สำนักปลัด
รวม	๒ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๔ แผนงาน	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑ สำนัก/๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๓ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๑๐ แผนงาน	๘๐	๒๗,๑๘๔,๖๒๐	๑ สำนัก/๔ กอง

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีประกาศลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนดำเนินงาน” ข้อ ๑๐ (๓) ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาسترได้พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาسترควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาسترได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวพลอยนภัส สละชีพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

